

ศรัทธา ในช่วงชีวิต ที่ยากลำบาก



ชีวิตคนเรากล้าบากล้าบอย่างไม่ต้องสงสัย ทว่ามีท่านผู้หนึ่งที่
ที่คุณหันไปพึ่งพาได้ เมื่อต้องการเพื่อน มีท่านผู้หนึ่งที่จะ
คอยเคียงข้างคุณ ในยามยากที่มีเงิน

พระคัมภีร์บรรยายไว้ว่าท่านผู้นี้ “ทนความเศร้าโศก และคุ้นเคย
กับความระทมทุกข์” (อิสยาห์ 53:3) ท่านทนความทุกข์ทรมาน
หนักหนาสาหัส เข้าใจความปวดร้าวที่สุดของคุณ ทั้งกายทั้งใจ
ท่านเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการในตัวเพื่อน คู่คิด คนนำทาง ครูผู้สอน
และที่ปรึกษา ท่านคือพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้าคือความรัก” (1 ยอห์น 4:8)
ความรักของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขตจำกัด สูงกว่าขุนเขา
สูงที่สุด ลึกกว่าทะเลลึกที่สุด มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง มีอยู่เสมอ นำที่
และครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง! ทว่ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจ
อย่างถ่องแท้

เนื่องจากพระเจ้าต้องการให้เราสัมผัสความรักมหาศาลนี้ พระองค์
ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู มายังโลก เพื่อดำเนินชีวิต
เหมือนเรา และสัมผัสสิ่งต่างๆ ที่เราประสบ อย่างไรก็ตาม
พระเยซูไม่เหมือนเรา พระองค์เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์

พันธกิจของพระองค์ในโลกสำเร็จ เมื่อพระองค์สิ้นใจบนไม้กางเขน
ด้วยความทุกข์แสนสาหัส พระองค์ฟื้นคืนชีพ และกลับไปหา
พระบิดาในสวรรค์ พระองค์เต็มใจเสียดสละสูงสุด โดยพลีชีพ
เพื่อเรา รับบาปของเราไว้ และไถ่โทษแทนเรา พระองค์ทำเช่นนี้
เพื่อเราจะได้รับการให้อภัย เพื่อเราจะรู้ได้ว่าพระองค์และพระบิดา
รักเรามากเพียงใด

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก (คุณและฉัน) จึงได้ประทานพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์ (พระเยซู) เพื่อว่าผู้ใดที่เชื่อในพระองค์
จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

พระเยซูรู้จักคุณเป็นส่วนตัว พระองค์รั้วชื่อคุณ พระองค์รั้วถึงปัญหา
และความปวดร้าวใจทุกอย่างของคุณ พระองค์ต้องการช่วยคุณ ถ้า
คุณขอพระองค์ พระองค์จะร่วมทางไปกับคุณ ฝ่าความยากลำบาก
ความท้อแท้ ปัญหา การสูญเสีย และโศกนาฏกรรมทุกอย่าง ใน
ชีวิตนี้ ไม่ว่าจะสภาพการณ์จะเป็นเช่นไร คุณสัมผัสการปลอบโยนและ

ความหวังที่พระองค์มอบให้ได้

ถ้าคุณเปิดใจต่อพระองค์ และให้พระองค์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตคุณ
พระองค์จะช่วยนำทางคุณในชีวิตนี้ ไม่ว่าจะสิ่งต่างๆ จะยากลำบาก
เพียงใด คุณรู้ได้ว่าพระองค์พร้อมที่จะช่วยคุณทุกเมื่อ พระเจ้าไม่ได้
ขจัดสิ่งเลวร้ายให้หมดไปเสมอ ทว่าพระองค์ช่วยให้คุณให้ฝ่าความยาก
ลำบากแต่ละอย่างที่ต้องประสบไปได้

หลังจากที่คุณร่วมทางไปกับพระองค์ ผ่านพ้นชีวิตนี้ คุณจะได้อยู่
ทางกับพระองค์ ไปสู่ชีวิตกายภาคหน้าในสวรรค์! คุณจะก้าวเข้าสู่
สถานที่งดงามที่สุด คุณจะได้อยู่ที่นั่นตลอดไป พร้อมด้วยความ
ยินดีและสันติสุข ความรักและความยุติธรรมจะครอบครอง คุณจะ
ไม่มีวันสัมผัสความทุกข์ทรมาน ความอยุติธรรม หรือความยากไร้
อีกต่อไป

ขอให้คุณรับรู้ถึงความรักของพระเจ้าที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง
และเข้าใจว่าคุณสำคัญต่อพระองค์เพียงใด ขอให้คุณมีศรัทธาว่า
พระองค์คอยเคียงข้างคุณเสมอ ขอให้คุณสัมผัสความยินดีของ
พระองค์ ในพระคัมภีร์คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้า
ความรักที่พระองค์มีต่อมนุษยชาติ และแผนการที่พระองค์วางไว้
สำหรับชีวิตคุณ

พระเยซูต้องการสานสัมพันธ์กับคุณเป็นส่วนตัว และกลายเป็น
ส่วนที่แท้จริงในชีวิตคุณ ทั้งที่นี่ เดี๋ยวนี้ และตลอดไป ชั่ววันนิรันดร์
พระองค์ยืนรออยู่ที่ประตูหัวใจคุณ คอยให้คุณเปิดประตู เชิญ
พระองค์เข้ามาสู่ชีวิตคุณ (ดู วิวรณ์ 3:20)

คุณทำเช่นนี้ได้ โดยอธิษฐานตามนี้อย่างจริงจัง

พระเยซู โปรดให้อภัยบาปทุกอย่างที่ฉันก่อ ฉันเชื่อว่าพระองค์
พลีชีพเพื่อฉัน ฉันเปิดประตูหัวใจ ขอเชิญพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตฉัน
โปรดเติมเต็มฉันด้วยความรักของพระองค์ และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ช่วยฉันให้รู้จักพระองค์ และนำทางฉันไปสู่ความจริง
อาเมน

© 2022 Activated

หากประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่:
<https://activated.org/en/>